



ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒)
งานศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด
โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพีซีลอน จำกัด บริษัท แพลนโพร จำกัด บริษัท ดีเคดี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุง มาตรการฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จำนวน ๕ กลุ่ม โดยมีกำหนดการดังนี้

กลุ่มที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ ๒ : วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ ๓ : วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศาลากลาง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ ๔ : วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ ๕ : วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กรมทางหลวงชนบท จึงขอ นำ ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม
หารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) ที่ผ่าน มา ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับ
ทราบ เพื่อให้การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายปฐม เฉลยวาเรศ)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท